

Số: 127/TTTr-UBND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc đề xuất phương án, cơ chế để tạo vốn đầu tư hạ tầng
cho Khu Đại học Phổ Hiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu Đại học Phổ Hiến tại tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

Căn cứ Thông báo số 452/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên;

Thực hiện Công văn số 4373/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xây dựng phương án, cơ chế tạo vốn đầu tư hạ tầng cho Khu Đại học Phổ Hiến tỉnh Hưng Yên với các nội dung sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện Khu Đại học Phổ Hiến

1. Khái quát về Khu Đại học Phổ Hiến

Khu Đại học Phổ Hiến xây dựng tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Quy mô sử dụng đất khoảng 1.000 ha; trong đó, diện tích đất sử dụng xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khoảng 700 ha và diện tích đất sử dụng xây dựng đô thị khoảng 300 ha. Mục tiêu của khu đại học nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội, phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, xu thế hội nhập quốc tế; xác lập mô hình mới về tổ chức xây dựng, đầu tư các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng tập trung gắn với hiện đại hoá các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; góp phần vào việc phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, giảm một số trường cao đẳng, đại học từ nội thành Hà Nội, tạo điều kiện mở rộng, cải tạo, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất, kỹ thuật của các trường đại học theo hướng chuẩn hóa.

Khu Đại học Phố Hiến gồm tổ hợp cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chất lượng cao, là bộ phận của mạng lưới trường đại học, cao đẳng; Khu Đại học gồm nhiều pháp nhân khác nhau được tổ chức quy hoạch và đầu tư xây dựng trong một không gian quy hoạch thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, mang đậm bản sắc truyền thống, được khai thác hệ thống hạ tầng, các tiện ích chung, thu hút đầu tư theo quy hoạch và quản lý theo quy định.

Việc triển khai dự án Khu Đại học Phố Hiến là cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị (năm 2005) về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; theo đó, tỉnh Hưng Yên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng.

2. Vốn và nguồn vốn đầu tư xây dựng Khu Đại học Phố Hiến.

- Kinh phí dự kiến thực hiện GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung cho Khu Đại học Phố Hiến khoảng 5.530 tỷ đồng (năm 2009), nguồn vốn đầu tư bao gồm: thu từ việc đấu giá quyền sử dụng khoảng 300 ha đất, dự tính khoảng 4.800 tỷ đồng; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp, khoảng 730 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm: Vốn hợp pháp của các cơ sở giáo dục công lập; vốn tự có của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; vốn thu hút xã hội hóa; vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

- Nguồn vốn xây dựng công trình hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ dân sinh,... được huy động từ các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

3. Kế hoạch thực hiện

3.1. Tiến độ theo Đề án:

- Giai đoạn 2009 - 2015: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đại học; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khoảng 650 ha (gồm 300 ha đất xây dựng đô thị; 350 ha đất xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ) và thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học;

- Giai đoạn 2016 - 2020: hoàn thành một số các dự án đầu tư, đưa các cơ sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Khu Đại học vào hoạt động.

3.2. Mục tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020: thu hút thêm 3 đến 4 trường Đại học vào Khu Đại học Phố Hiến.

4. Tình hình tiếp nhận các trường vào Khu Đại học Phố Hiến

Trên cơ sở quy hoạch phân khu được duyệt, đến nay, Khu Đại học Phố Hiến đã có 02 trường về đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động là trường Đại học Chu Văn An và trường Đại học Thủy Lợi.

- Trường Đại học Chu Văn An có quy mô diện tích sử dụng khoảng 6,5 ha; tổng vốn đầu tư xây dựng là 34,05 tỷ đồng và đã đi vào hoạt động từ năm 2012.

- Trường Đại học Thủy Lợi: quy mô đào tạo khoảng 17.400 sinh viên. UBND tỉnh có Quyết định giao đất giai đoạn I với diện tích 57 ha trên tổng số 81 ha cả giai đoạn. Trường đã tiến hành đầu tư xây dựng xong giai đoạn I với tổng mức đầu tư khoảng 1.421 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2017.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã có thông báo tiếp nhận 02 trường về đầu tư xây dựng tại Khu Đại học Phố Hiến, cụ thể:

- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý tiếp nhận và có Thông báo số 85/TB-UBND ngày 24/6/2016 về địa điểm xây dựng với diện tích khoảng 69,72 ha; dự án có quy mô đào tạo 10.000 sinh viên và bệnh viện thực hành đạt tiêu chuẩn đa khoa y học cổ truyền hạng I, quy mô 600 giường bệnh; tổng mức đầu tư là 2.860 tỷ, trong đó nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc là 800 triệu nhân dân tệ (tương đương 2.600 tỷ đồng) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 260 tỷ đồng. Hiện nay, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đang xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định về địa điểm xây dựng dự án để tổ chức triển khai bước lập Báo cáo khả thi của dự án. UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng cho dự án.

- Trường Đại học Giao thông Vận tải đã được UBND tỉnh chấp thuận vị trí địa điểm tại Thông báo số 73/TB-UBND ngày 30/5/2016 với diện tích khoảng 65,34 ha và được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Quyết định số 3506/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2016. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn vốn nên dự án chưa được phê duyệt.

5. Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Đến nay Khu Đại học Phố Hiến đã cơ bản hình thành các trục đường giao thông chính theo quy hoạch được duyệt, cụ thể:

- Đường HY3 (trục chính phía Tây): quy mô cấp II đồng bằng, mặt cắt ngang 26m, dài 3,3km, kinh phí 189 tỷ đồng, nguồn vay ADB (trong đó Trung ương và tỉnh Hưng Yên đã bố trí 55 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, thuế và các chi phí khác; còn lại là vốn ODA). Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 29/6/2017.

- Đường bộ nối 2 đường cao tốc đoạn qua Khu đại học: quy mô đường cấp II đồng bằng; chiều dài khoảng 4,5km; tổng kinh phí khoảng 250 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương. Hiện nay, dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 và dự kiến phần đầu hoàn thành vào Quý IV năm 2018.

- Đường trục phía Bắc Khu Đại học: quy mô đường trục chính đô thị. Tổng chiều dài là 4,3 km, tổng kinh phí dự án khoảng 292,6 tỷ đồng. Hiện đã thi công xong giai đoạn 1 và 2 của dự án, kinh phí khoảng 172 tỷ đồng (trong đó NSTW là 28 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 48,15 tỷ đồng và còn lại là 95,85 tỷ đồng từ bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư mới trong Khu đại học). Dự án hoàn thiện đường trục phía Bắc đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 120,6 tỷ đồng, hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Như vậy, đến nay, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các trục giao thông chính trong Khu Đại học Phố Hiến khoảng 729,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số dự án đang được nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư: Đường trục phía Nam. Hiện nhà đầu tư là Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đang triển khai bước điều chỉnh dự án, xây dựng đoạn tuyến kéo dài từ cầu Yên Lệnh đến đường nối 2 đường cao tốc (trùng với đường trục phía Nam Khu Đại học Phố Hiến).

6. Về xây dựng các dự án khu dân cư mới

Đến nay, trong Khu Đại học Phố Hiến đang triển khai 05 dự án khu dân cư mới, tổng diện tích khoảng 27,35 ha để đấu giá QSD đất tạo nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung Khu Đại học. Cụ thể:

- Dự án Khu dân cư mới Bắc Nu-10, diện tích 8,57 ha: Dự án đã xây dựng xong giai đoạn 1, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đã thu được khoảng 135 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2019, kinh phí thu được từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án khoảng 300 tỷ đồng.

- Dự án Khu dân cư mới Nu-9 với diện tích khoảng 9,02 ha đang triển khai các bước giải phóng mặt bằng. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý IV năm 2018, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019.

- Các dự án Khu dân cư mới TT7 diện tích 3,13 ha, Nam Nu-10 diện tích 3,87 ha và Bắc Nu-9 diện tích 2,75 ha đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công xây dựng trong thời gian tới.

II. Một số khó khăn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Đại học Phố Hiến

Tình hình kinh tế - xã hội của cả nước có nhiều thay đổi so với thời điểm xây dựng Đề án Khu Đại học Phố Hiến, trong điều kiện Chính phủ chưa có cơ chế, chính sách, nguồn lực để di chuyển các trường đại học ra khỏi nội thành Hà Nội, đồng thời chưa có cơ chế đặc thù về đầu tư tại Khu Đại học Phố Hiến. Một số trường đăng ký về Khu Đại học đã được UBND tỉnh ra thông báo vị trí, địa điểm xây dựng nhưng chưa về đầu tư xây dựng do có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là chưa có cơ chế tạo vốn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo di dời ra khỏi nội thành Hà Nội (Trường Đại học Giao thông vận tải). Vì vậy, hạ tầng kỹ thuật dùng chung, hạ tầng xã hội và công trình dịch vụ dân sinh trong Khu Đại học Phố Hiến cơ bản chưa được đầu tư.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Đại học chủ yếu từ đấu giá quyền sử dụng 300 ha đất đô thị trong tổng quy mô sử dụng đất 1.000 ha. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách của địa phương còn khó khăn, việc bố trí kinh phí trong một thời gian ngắn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phát triển đô thị 300 ha là rất khó thực hiện.

Đồng thời, do những khó khăn, vướng mắc về cơ chế nhà đất cho giảng viên chuyển từ Thủ đô Hà Nội về thành phố Hưng Yên chưa được giải quyết, do đó việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học chưa được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ của Đề án.

Đối với các trường đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động tại Khu Đại học Phố Hiến cũng gặp nhiều khó khăn do tâm lý sinh viên ngại ra khỏi thủ đô; bên cạnh đó, việc làm thêm để tăng thu nhập bổ sung cho chi phí sinh hoạt học tập của sinh viên tại Khu Đại học Phố Hiến còn nhiều hạn chế đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển sinh đầu vào của nhà trường.

Theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác khoảng 730 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Đại học Phố Hiến; nhưng đến nay theo kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 mới được phân bổ 46,1 tỷ đồng, đạt 6,3%.

III. Đề xuất, kiến nghị

Trong thời gian qua Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư; tình hình kinh tế trong nước có mức tăng trưởng trở lại, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc. Do đó, việc khai thác nguồn lực từ quỹ đất 300 ha của Khu đại học sẽ có những thuận lợi nhất định. Việc di dời ra khỏi nội thành Hà Nội các trường đại học sẽ được thuận lợi hơn. Để giảm thiểu ách tắc giao thông của Thủ đô Hà Nội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên và vùng đồng bằng sông Hồng cũng như việc xây dựng, phát triển Khu Đại học Phố Hiến thành trung tâm giáo dục đại học mang tầm vóc khu vực và quốc tế, xây dựng mô hình đào tạo đại học tập trung, hiện đại, chuyên nghiệp.

UBND tỉnh Hưng Yên kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo:

1. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí 683,9 tỷ đồng còn thiếu cho tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ để giải phóng mặt bằng cho các trường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu dùng chung trong Khu Đại học Phố Hiến.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tỉnh Hưng Yên được điều chỉnh tính chất nguồn vốn thực hiện Đề án từ chỉ

đầu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đô thị có quy mô 300 ha sang đầu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đô thị có quy mô khoảng 100 ha và đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với phần diện tích đất đô thị khoảng 200 ha.

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Hưng Yên tiếp xúc, vận động các nguồn vốn từ ODA, thu hút các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn trái phiếu chính phủ để hỗ trợ xây dựng và đầu tư phát triển Khu Đại học Phố Hiến.

2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá lại tình hình thực hiện Đề án. Xác định nhu cầu, yêu cầu của các trường đại học cần di dời một phần để mở rộng quy mô diện tích ở cơ sở mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và xu thế hội nhập quốc tế;

- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn Khu Đại học Phố Hiến làm mô hình điểm thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu 03 trường Đại học công lập về đầu tư xây dựng; định hướng mô hình mới về tổ chức xây dựng, đầu tư theo hướng tập trung cụm trường theo tiêu chuẩn hiện hành, tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; đồng thời xem xét, gia hạn thời gian thực hiện Đề án Khu Đại học Phố Hiến;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Trường đại học về đầu tư xây dựng tại Khu Đại học Phố Hiến.

3. Đối với Bộ Tài chính

Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bán tài sản trên đất, đầu giá quyền sử dụng đất tại vị trí mặt bằng hiện có của các trường đại học khi di chuyển về Khu Đại học Phố Hiến để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới của trường.

4. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội trong việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố do chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí của các trường sau khi di chuyển về Khu Đại học Phố Hiến.

5. Đối với Bộ Xây dựng

- Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cho Hưng Yên được vay vốn lãi suất ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, giảng viên làm việc trong Khu Đại học Phố Hiến; cho các cán bộ, giảng viên được vay vốn lãi suất ưu đãi để mua nhà;

- Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội trong việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của thành phố do chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí của các trường sau khi di chuyển về Khu Đại học Phố Hiến.

6. Đối với UBND thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của thành phố từ đất giáo dục thành đất ở đô thị/thương mại dịch vụ... phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô tại khu đất mà các trường đại học di dời về Khu Đại học Phố Hiến

7. Đối với các trường đại học di dời về Hưng Yên.

- Cho phép các cơ sở giáo dục đại học thuộc diện phải di dời khỏi nội thành Hà Nội được phép sử dụng quỹ đất, tài sản gắn liền với đất của cơ sở cũ tại nội thành Hà Nội để đầu tư giá đất tạo nguồn lực tài chính thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở mới tại Khu Đại học Phố Hiến;

- Sau khi di chuyển có thể giữ lại một phần diện tích làm văn phòng giao dịch (nếu có nhu cầu).

8. Đối với UBND tỉnh Hưng Yên

- UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm giao mặt bằng sạch (mặt bằng đã được UBND tỉnh thu hồi và giải phóng mặt bằng) cho các trường đầu tư tại Khu Đại học Phố Hiến để xây dựng cơ sở đào tạo theo tiến độ;

- Trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép ban hành cơ chế đặc thù để thu hút đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và giảng viên (giảng viên) có trình độ trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu về làm việc tại Khu Đại học Phố Hiến, như:

+ Được thực hiện cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở trong Khu Đại học Phố Hiến theo quy hoạch.

+ Triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (nhà ở công vụ) cho cán bộ, giảng viên làm việc trong Khu Đại học Phố Hiến, giá tiền thuê nhà ở với khung giá thấp nhất theo quy định. Trường hợp người thuê có nhu cầu mua sẽ tính theo giá giao đất có thu tiền sử dụng đất do UBND tỉnh quyết định. Thời gian công tác của các giảng viên trong Khu Đại học Phố Hiến tối thiểu 10 năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét././

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- Lưu: VT, TH^{tt}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh